

## เหตุผลที่ต้องซื้อ "กล้องดิจิทัล"

นำเสนอเมื่อ : 12 ส.ค. 2550

คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า เดี่ยวนี้ไม่ว่าจะไปไหน ไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปงานต่างๆ "กล้องดิจิทัล" คืออุปกรณ์ที่เราจะพบเห็นได้ทั่วไป และดูแล้วจำนวนคนที่ซื้อ "กล้องดิจิทัล" ดูจะมีมากกว่าจำนวนคนที่ซื้อกล้องฟิล์ม สมัยที่กล้องฟิล์มยังเฟื่องฟูด้วยซ้ำ

ทำไม "กล้องดิจิทัล" จึงกลายเป็นอุปกรณ์ยอดฮิตในปัจจุบัน?? อันนี้ตอบได้ไม่ยาก ผมเชื่อว่าคนที่คิดจะซื้อ กล้องดิจิทัล ส่วนมากไม่เคยมีกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์มมาก่อนด้วยซ้ำ แต่ทำไมคนที่ไม่เคยมีกล้องถ่ายรูปแบบฟิล์ม หรือมีความรู้เรื่องกล้องน้อยมาก จึงอยากมี กล้องดิจิทัล... คำตอบง่าย ๆ คือ คนส่วนใหญ่คิดมานานแล้วว่า อยากเก็บภาพความทรงจำหรือความประทับใจต่างๆเอาไว้ ถ้าเราสามารถมีอุปกรณ์ซึ่งเก็บภาพหรือความทรงจำเหล่านั้นได้อย่างไม่จำกัดได้คงจะดีไม่น้อย ซึ่งกล้องแบบฟิล์มแบบเดิมนั้นตอบโจทย์ตรงนี้ไม่ได้ เนื่องจากข้อจำกัดของจำนวนภาพต่อฟิล์ม 1 ม้วน ลักษณะการถ่ายที่ไม่เห็นรูปก่อน และที่สำคัญที่สุดคือค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพ ซึ่ง กล้องดิจิทัล ทำให้ผู้คนของพวกเขาเป็นจริง (รวมทั้งของผมด้วย) เพราะ กล้องดิจิทัล ถ่ายได้ปริมาณมาก สามารถดูรูปก่อนได้ ลบทิ้งได้ และที่สำคัญที่สุด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูป

### มาลองดูตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของกล้องแบบเดิมๆ กับ กล้องดิจิทัล

คุณสมบัติ	กล้องใช้ฟิล์ม	กล้องดิจิทัล
จำนวนภาพ	36 ภาพต่อ 1 ม้วน	ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยความจำ สูงสุดได้เป็นพันๆ ภาพ
การดูภาพ	เสียคือเสียเลย	ดูก่อนได้ ทำให้รู้ว่าภาพนั้นใช้ได้หรือไม่
การใช้งาน	ต้องระมัดระวัง เพราะถ้าถ่ายพลาด คือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น	ใครๆ ก็ใช้ได้ ไม่ต้องกลัวรูปเสีย เพราะสามารถลบ และถ่ายใหม่ได้ตามต้องการ
การแก้ไข	แก้ไขไม่ได้ หรือต้องนำภาพมา scan ก่อน	นำมาแก้ไขในคอมพิวเตอร์ได้ทันที
ความสามารถ	ถูกจำกัดด้วย ชนิดของฟิล์ม มีฟังก์ชันน้อย	มีฟังก์ชันมาก ปรับได้หลากหลาย มีฟังก์ชันหลากหลาย บางรุ่นถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้ด้วย
การนำภาพไปใช้	ต้องนำภาพมา scan ก่อน ทำให้คุณภาพลดลงอีก	นำลงคอมพิวเตอร์โดยตรงได้เลย ไม่ต้องนำภาพมา scan ก่อน
ค่าใช้จ่าย	มีค่าใช้จ่าย ทั้งค่าฟิล์ม ค่าล้าง ค่าอัด แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม	แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม นอกจากกรณีที่จะเอาไปอัด ซึ่งก็ยังสามารถเลือกอัดเป็นรูปๆ ได้

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ (โดยเฉพาะข้อสุดท้าย) ทำให้ กล้องดิจิทัล จึงกลายเป็นที่ต้องการของทุกคน และตอนนี้ราคา กล้องดิจิทัล ก็ถูกลงมากและคุณภาพก็ไม่ต่างจากกล้องฟิล์มแล้ว ดังนั้นผมเชื่อว่าภายใน 3-4 ปีนี้กล้องฟิล์มจะหายไป(ผู้ผลิตฟิล์มรายใหญ่ เช่น Kodak มีแผนจะยกเลิกการผลิตฟิล์มแล้ว) และ การถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิทัล จะได้รับความนิยมอย่างสูง แน่นนอน

คาเมร่าแมน